
                                                                                                                

 
สรุปรายงานผลการดําเนนิงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดกาญจนบุรี) 
-------------------------- 

 
๑. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 
๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓                                                 
 
๓. สถานที่   ณ อาคารภูมิสวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ อําเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิเช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งกําหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 



๒ 
 
๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดกาญจนบุรี มีภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขา กลุ่มเขา ป่าไม้และที่ราบลุ่มในเขตพื้นที่

ชลประทาน พื้นที่ใหญ่เป็นลําดับ ๓ ของประเทศ เนื้อที่ ๑๙,๔๘๓ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
๑๒,๑๗๖,๙๖๘ ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณ ๗.๔ ล้านไร่ พื้นที่การเกษตร ๒.๕ ล้านไร่ พื้นที่จังหวัดอยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง ๑๒๙ กิโลเมตร ตามเส้นทางสายนครปฐม-บ้านโป่ง-
กาญจนบุรี อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางประมาณ ๓๗๑ กิโลเมตร 
ประกอบด้วย ช่องทางเข้าออกตามธรรมชาติ ประมาณ ๔๓ ช่องทาง  

อาณาเขต 
จังหวัดกาญจนบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนี้  
 - ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดตากและอุทัยธานี 
 - ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม 
 - ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี 
 - ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
เขตการปกครอง 
จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๑๓ อําเภอ ๙๕ ตําบล ๙๔๙ หมู่บ้าน  

โดยมีอําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอท่ามะกา อําเภอท่าม่วง อําเภอด่านมะขามเตี้ย 
อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค อําเภอสังขละบุรี อําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอบ่อพลอย อําเภอพนมทวน  
อําเภอเลาขวัญ อําเภอห้วยกระเจา และอําเภอหนองปรือ ส่วนการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๑๒๒ แห่ง 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง (เมืองกาญจนบุรีและท่าเรือพระแท่น) 
เทศบาลตําบล ๔๗ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล ๗๒ แห่ง  

๗. วิธีการดําเนินการ  
              จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

 จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดกาญจนบุรีที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา ภารกิจที่
เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนนําเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้
ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียด 
และสาระสําคัญของการดําเนนิงาน ดังนี้ 
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 เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางถึงอาคารภูมิสุวรรณ เข่ือนวชิราลงกรณ อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้ 
ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
     ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง 
 ๒. พลเอก วัฒนา สรรพานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
 ๓. นายลักษณ์  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
 ๔. พลเอก ดนัย มีชูเวท  รองประธานกรรมการ คนที่สาม 
 ๕. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร  กรรมการ 
 ๖. พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์  กรรมการ 
 ๗. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  กรรมการ 
 ๘. นายไพโรจน์ พ่วงทอง  กรรมการ 
 กระทรวงมหาดไทย 
 ๑. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
        เขตตรวจราชการที่ ๓  
 เร่ิมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  
 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา พร้อม
บรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรีและนําเสนอแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดกาญจนบุรีที่เก่ียวข้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้คณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ ดังนี้  
 จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อําเภอ ๙๕ ตําบล ๙๔๙ หมู่บ้าน ๑๒๒ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๘๘๕,๑๑๒ คน แบ่งพื้นที่จังหวัดออกเป็นโซนตะวันออก  
โซนตะวันตก และโซนใต้ ซึ่งแต่ละโซนจะมีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกัน เช่น โซนตะวันตก ติดชายแดน
ประเทศเมียนมา ประกอบด้วย อําเภอสังขละบุรี อําเภอทองผาภูมิ อําเภอศรีสวัสดิ์ และอําเภอไทรโยค  
เป็นเขตภูเขา พื้นที่สูง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีเขื่อนหลัก ๒ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อน 
วชริาลงกรณ เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําแควใหญ่และแควน้อย โซนตะวันออก ได้แก่ อําเภอหนองปรือ อําเภอ 
ห้วยกระเจา อําเภอบ่อพลอย อําเภอพนมทวน และอําเภอเลาขวัญ เป็นพื้นที่ขาดแคลนนํ้า โซนใต้ ได้แก่ 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอท่ามะกา อําเภอท่าม่วง และอําเภอด่านมะขามเตี้ย เป็นที่ราบลุ่ม ค่อนข้างมี
ความอุดมสมบูรณ์  
 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
 จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย” มีศักยภาพใน
การท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมไปด้วยทรัพยากรทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน และแหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
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 ศักยภาพด้านการเกษตร 
 จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ ๓,๐๖๖,๕๙๙ ไร่ มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับ
การปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ํามัน สับปะรด
หน่อไม้ฝร่ัง ผลไม้ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร และที่สําคัญจังหวัดกาญจนบุรีมีทุเรียน 
ทองผาภูมิ ซึ่งเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศ และมีเงาะทองผาภูมิซึ่งได้จดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
 ศักยภาพด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
 จังหวัดกาญจนบุรีมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจํานวนทั้งสิ้น ๑,๐๕๖ โรงงาน  
เงินลงทุนรวม ๘๔,๑๐๔.๖๒๒ ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการจดทะเบียนตั้งโรงงานใหม่
จํานวน ๒๑ โรงงาน มูลค่าการลงทุนที่ ๑,๕๐๔,๒๘๕,๐๕๗ บาท มีการขยายโรงงานมูลค่า ๗๖๙,๓๐๕,๖๐๐ บาท  
 ศักยภาพด้านการค้าชายแดน 
 จังหวัดกาญจนบุรีมีแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางประมาณ 
๓๗๐ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออกตามแนวชายแดนประมาณ ๔๓ จุด โดยมีจุดผ่านแดนถาวรและจุด 
ผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยว ดังนี้  
 ๑. จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ําร้อน ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
 ๒. จุดผ่อนปรนทางการค้าและท่องเที่ยวด่านพระเจดีย์สามองค์ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี 
 วิสัยทัศน์ของจังหวัดกาญจนบุรี “เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันตก  
 ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 
 ๑. เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี  
 ๒. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร  
 ๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ  
 ๕. ส่งเสริมการพัฒนาการค้าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 
 ปัญหาสําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี  
 ๑. ปัญหาที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๘๑
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการดําเนินงานออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในเขตพระราช
กฤษฎีกาฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดได้จัดทําแผนงานเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินสงวนหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยกรมที่ดินส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดําเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ ปัญหาอุปสรรค คือ การพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินมีความล่าช้า เนื่องจาก 
เม่ือเร่ืองผ่านการพิจารณาของจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว ต้องส่งให้กรมธนารักษ์และสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อให้
ความเห็นชอบอีก ซึ่งในการให้ความเห็นชอบดังกล่าวใช้ระยะเวลานานมากทําให้เร่ืองรังวัดออกโฉนดที่ดิน
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ค้างดําเนินการเป็นจํานวนมาก ราษฎรได้รับผลกระทบเนื่องจากการดําเนินการออกโฉนดที่ดินล่าช้า 
ไม่สามารถนําโฉนดที่ดินไปแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในการ
ดํารงชีพ 
 ๒. ปัญหาสาธารณภัย/ภัยแล้ง ด้วยลักษณะอากาศของจังหวัดกาญจนบุรีเร่ิมตั้งแต่กลางเดือน
กุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนจัดในเดือนเมษายนอาจจะมีอุณหภูมิสูงถึง ๔๐-๔๓ องศา
เซลเซียส เนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้มีอากาศร้อนอบอ้าวถึงร้อนจัดในเขตเกือบทุกพื้นที่ประกอบกับ
ปริมาณนํ้าฝนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํากว่าปกติ ทําให้หลายพื้นที่ประสบกับความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ําเพื่อการ
อุปโภคอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร  
 ๓. ปัญหาช้างป่า ปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรีมีเหตุการณ์ช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์สร้าง
ผลกระทบแก่ราษฎรที่อยู่รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์จํานวนมาก สามารถแบ่งพื้นที่เป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มป่า 
สลักพระ-ศรีสวัสดิ์ และกลุ่มป่าอุทยานแห่งชาติไทรโยค-อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จากการสํารวจจํานวน
ประชากรช้างป่า พบว่า ปัจจุบันในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีมีจํานวนช้างป่าระหว่าง ๔๕๗-๔๙๐ ตัว 
 ๔. ปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๒-พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ มีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นรวม ๑๔๔ คร้ัง
สถานีควบคุมไฟป่าเข่ือนศรีนครินทร์ เกิดขึ้นรวม ๕๙ คร้ัง สถานีควบคุมไฟป่าไทรโยค เกิดขึ้นรวม ๘๓ คร้ัง
รวมเกิดเหตุไฟไหม้ป่าทั้งสิ้น ๒๘๖ คร้ัง 

 ลําดับต่อมา เป็นการเปิดวีดิทัศน์แนะนําหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสมาชิกวุฒิสภาได้ดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ประชาชน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวทักทายกับผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และหน้าที่และอํานาจตามบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญในการเสนอแนะ ติดตาม และเร่งรัดผลสําเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ ในการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจที่อยู่ใน
ระดับต้นของประเทศไทย มีทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่วนปัญหาของ
จังหวัดไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ดิน เร่ืองด่านชายแดน หรือปัญหาคนไร้สัญชาตินั้น สมาชิกวุฒิสภาจะได้รับฟัง
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ และจะทําหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานกับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบมาดําเนินการแก้ไข หรือหากมีข้อขัดข้องด้านกฎหมายจะได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามอํานาจ
หน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป พร้อมนี้ ได้กล่าวถึงมาตรการของรัฐในการเยียวยาผลกระทบที่จากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งได้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ผ่านมา เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มภาค
แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมและนอกระบบสังคม กลุ่มเปราะบาง/ผู้พิการ รวมทั้งมาตรการการลด 
ค่าครองชีพ เช่น การคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า การคืนเงินค่าประกันการใช้น้ําประปา เป็นต้น พร้อมนี้ ได้แจ้ง
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ช่องทางในการติดตามข่าวสารของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
ภาคกลาง โดยจัดทําเป็น QR CODE LINE กลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมในกลุ่มไลน์
ดังกล่าว และร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
  นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน การทําหน้าที่ของวุฒิสภาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดย
กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ และได้แพร่ระบาด
ไปยัง ๒๒๑ ประเทศ สําหรับประเทศไทยในขณะน้ีสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่พบ 
ผู้ติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกัน ๔๕ วัน ซึ่งปัจจัยสําคัญในการป้องกันโรคคือวินัยของคนไทยและการให้
ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ และสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยที่ได้รับการยกย่อง คือ การที่มี อสม. 
กระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นกําลังสําคัญในการให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ ทั้งนี้ ผลสืบเนื่องจาก
มาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยการปิดประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ออกพระราช
กําหนด จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.ก. เงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท ประกอบด้วย ๒ มาตรการย่อย คือ มาตรการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ วงเงินรวม ๖ แสนล้านบาท และแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงินรวม  
๔ แสนล้านบาท ๒) พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งให้อํานาจธนาคารแห่ง
ประเทศไทยออก Soft Loan วงเงินไม่เกิน ๕ แสนล้านบาท  และ ๓) พระราชกําหนดการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบการเงินและความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๔ แสนล้านบาท  
ซึ่งพระราชกําหนดทั้ง ๓ ฉบับ ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว   
โดยวุฒิสภาได้มีการพิจารณาถึงความจําเป็นและตั้งข้อสังเกตเพื่อให้รัฐบาลและฝ่ายบริหารที่นําเงินไปใช้ 
ต้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติโครงการที่จะใช้เงินเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในส่วน
ของงบประมาณ ๔ แสนล้านบาท ชุดแรก จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่
เก่ียวข้องกับภาคการเกษตรเป็นหลัก และยังมีโครงการอื่น ๆ ที่จะตามมาอีกในอนาคต อย่างไรก็ตาม 
วุฒิสภาจะทําหน้าที่ในเรื่องการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเหล่านี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 นอกจากนี้ ยังได้กล่าวบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาเพิ่มเติม คือ ประธานวุฒิสภาได้มอบหมายให้
คณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ของวุฒิสภาพิจารณาศึกษาผลกระทบจากโควิด-๑๙ ต่อภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
เพื่อนําเสนอต่อรัฐบาล ซึ่งคณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเสร็จไปแล้ว ๒ เร่ือง คือ ๑) เร่ืองผลกระทบ 
โควิด-๑๙ ต่อภาคการเกษตร โดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และ ๒) เร่ืองผลกระทบ 
โควิด-๑๙ ต่อระบบการศึกษา โดยคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
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 พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ กรรมการ ได้กล่าวปัญหาของจังหวัดกาญจนบุรีใน ๒ ประเด็น คือ (๑) 
เร่ืองไฟไหม้ป่า ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าจํานวนมาก เห็นว่า ปัญหาไฟไหม้ป่าเกิดจากคน ไม่ได้เกิดจาก 
การเสียดสีของไม้ที่ทําให้เกิดไฟไหม้ป่าได้ เพราะฉะนั้น วิธีแก้ขอให้แก้ที่ต้นตอ คือ การปลูกจิตสํานึกให้กับ
เยาวชนคนรุ่นหลัง โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องเข้าไปทํา
กิจกรรมในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลูกเสือ การเข้าค่ายเยาวชนต่าง ๆ เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เด็กได้รับรู้
รับทราบเก่ียวกับภัยของไฟป่า ขณะเดียวกันต้องปลุกจิตสํานึกผู้ใหญ่ไม่ให้เผาป่าด้วย และ (๒) เร่ืองปัญหา
น้ําแล้งในพื้นที่อําเภอทางโซนตะวันออก ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่มากและเป็นพื้นที่ทําการเกษตร เช่น อ้อย 
มันสําปะหลัง เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรมีความน้อยเนื้อต่ําใจว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีเขื่อนใหญ่ ๒ เขื่อน  
แต่เกษตรกรในพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์จากนํ้าในเขื่อน ทั้งนี้ ด้วยข้อจํากัดของพื้นที่ที่มีภูเขาก้ัน ทําให้การส่งน้ํา 
มีความยากลําบาก เห็นว่า ทางจังหวัดหรือท้องที่ต้องมีการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการผันน้ําจาก
เขื่อนหรือสร้างเป็นอ่างเก็บน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์ได้  
 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการ ได้แสดงความห่วงใยในปัญหาสังคมปัจจุบัน เร่ืองที่ผู้คนขาด
ความเข้าใจในบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้ง และฝากความหวังอนาคตของชาติไว้กับลูกหลานเยาวชนเป็นสําคัญ
เพราะว่าคนสูงวัยหรือข้าราชการปัจจุบันต้องจบภารกิจกันไปตามวาระ รวมถึงฝากไปยังผู้อํานวยการเขต
การศึกษาหรือศึกษาธิการจังหวัด ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การอบรมแก่เด็กนักเรียน ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงความสําคัญของจังหวัดว่าเป็นส่วนภูมิภาคที่เป็นส่วนเชื่อมประสาน
ประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ และศูนย์กลางบริหารราชการ
แผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเร่ืองของการบริหารราชการโดยผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภูมิลําเนา แต่ปัจจุบันนี้
กลายเป็นว่าการเมืองระดับชาติลงมายุ่งเก่ียวในระดับพื้นที่ในพื้นที่ จึงอยากให้เข้าใจหลักการแบ่งอํานาจให้
ชัดเจน นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงประเทศไทยที่มีการใช้ระบบ sharing ภาษีอากร หรือ sharing system เนื่องจาก
แต่ละจังหวัดมีศักยภาพไม่เท่ากัน จําเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทั้งในเร่ืองภาษี  ทรัพยากรร่วมกัน สิ่งเหล่านี้
เป็นหลักการพื้นฐานที่ลูกหลานเยาวชนจะต้องเข้าใจหลักการปกครองประเทศ เพื่อนําไปสู่ความรู้รักสามัคคี 
ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ต้องมีความรักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเป็นหน้าที่ของ
ข้าราชการที่จะต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลังเพื่อให้ประเทศชาติธํารงอยู่ได้ต่อไป 
 นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการ ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมการสัมมนา โดยได้กล่าวถึงการทํา
หน้าที่ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และรู้สึกยินดีที่จังหวัดกาญจนบุรีมีรายได้
จากการท่องเที่ยวเป็นลําดับที่ ๕ ของประเทศ และภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ คลี่คลาย มีนักท่องเที่ยว
มาเที่ยวมากที่สุดเป็นลําดับ ๒ อีกทั้งจังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เป็นเมือง
ประวัติศาสตร์และการเดินทางสะดวก ต้องทําการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนไทยมาท่องเที่ยวกันมากขึ้น 
นอกจากการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่แล้ว เห็นว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีผลไม้ที่มีคุณภาพ คือ ทุเรียนทองผาภูมิ 
จึงขอให้ทางจังหวัดทําการประชาสัมพันธ์หรือสร้าง story ให้เป็นที่รู้จักเช่นเดียวกับจังหวัดศรีสะเกษท่ีมี
ทุเรียนดินภูเขาไฟ และหากทุเรียนมีผลผลิตเพียงพอสามารถทําเป็นแบรนด์สินค้าและขายทางออนไลน์ได้ 
เพื่อเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหน่ึง  
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 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับข้อเสนอแนะของ
สมาชิกวุฒิสภาเพิ่มเติม ดังนี้ ๑) บริเวณตามแนวชายแดนพื้นที่อําเภอสังขละบุรี โรงงานประมาณ ๕๐ กว่า
โรงงาน ประสบปัญหาเร่ืองขาดแคลนแรงงานจากประเทศเมียนมา เนื่องจากมีการปิดด่านพรมแดนทั้งจาก
ฝั่งไทยและเมียนมา หากสถานการณ์เร่ืองโควิด-๑๙ คลี่คลาย ขอให้ทาง ศบค. พิจารณาเปิดด่านพรมแดน
โดยเร็วก่อนที่โรงงานเหล่านี้จะต้องปิดตัวลง ๒) ปัญหาไฟป่า ทางจังหวัดกาญจนบุรีมีโครงการพระราชดําริที่
ดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยการจัดสรร
พื้นที่ที่มีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี จัดทําระบบน้ําในพื้นที่ และให้ชาวบ้านมาทํากินในพื้นที่ดังกล่าว
ร่วมกัน มีตัวแทนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์มาให้คําแนะนํา มีการรับซื้อผลผลิตมาจําหน่าย ซึ่งหมู่บ้านที่ได้
ดําเนินการและประสบผลสําเร็จ ได้แก่ บ้านสาละวะ ซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ ทําให้ลด
ปัญหาการเผาป่าได้อีกทางหนึ่ง และ ๓) ปัญหาน้ําแล้งในพื้นที่อําเภอทางโซนตะวันออก ทางจังหวัดมี
โครงการที่จะผันน้ําจากเขื่อนศรีนครินทร์ไปยังฝั่งตะวันออก ซึ่งอยู่ในระหว่างขออนุญาตกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชยินยอมให้การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  
 พลเอก วัฒนา สรรพานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า ในฐานะที่เจ้าภาพจังหวัดกาญจนบุรี 
มีความผูกพันกับจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่เข้ามารับราชการทหารเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นเวลากว่า ๕๐ ปีแล้ว 
ที่ได้รับรู้ปัญหาต่าง ๆ ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีมาบ้างพอสมควร โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองที่ดิน ทั้งนี้ ได้ขอให้ 
พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับ 
การแก้ไขปัญหาที่ดิน ได้มาชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ 
 พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา (พลเอก วัฒนา สรรพานิช)  
ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาที่ดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีอยู่ ๒ ส่วน คือ ๑) ผู้ที่มีสิทธิในที่ดินที่ได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและได้อพยพข้ึนไป ซึ่งรัฐได้จัดสรรที่ดินทํากินให้โดยจัดตั้งเป็นนิคม แต่มา
ภายหลังมีการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับพื้นที่นิคม ซึ่งคนเหล่านี้เป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน กฎหมาย
หรืออุทยานแห่งชาติต้องไม่ประกาศเป็นพื้นที่ทับซ้อน ต้องปล่อยให้เป็นพื้นที่ธรรมชาติ และ ๒) ชุมชนที่รัฐ
จัดให้มี เช่น หมู่บ้านกันชนตามขอบชายแดน ซึ่งเป็นสิทธิที่มีอยู่เดิมตามที่รัฐจัดสรรให้ มีพื้นที่แค่ไหนก็แค่นั้น 
แต่สิทธิที่จะออกโฉนดหรือไม่ออกโฉนดเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง คําว่าสิทธิในที่ดินหมายถึงมีกรรมสิทธิ์รวมถึงสิทธิใน
การครอบครองด้วย ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาที่ดินในปัจจุบัน รัฐบาลแก้ไขโดยใช้นโยบายของคณะกรรมการ
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ส่วนที่มีคนถามว่า มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เร่ือง การแก้ไข
ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ สามารถดําเนินการต่อไปได้หรือไม่ เห็นว่ามติดังกล่าวออกมาภายหลังมติเม่ือปี 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งได้กําหนดให้หน่วยงานราชการสํารวจราษฎรที่อยู่ภายในแนวเขตป่าไม้ หากตรวจสอบว่า
ชาวบ้านอยู่มาก่อนการประกาศให้เป็นป่าสงวนหรือพื้นที่หวงห้ามก็ให้อยู่ต่อไป แต่ถ้าเข้ามาอยู่ภายหลังก็
ต้องกันออกไป การแก้ปัญหาเหล่านี้จะทําอย่างไร ตามหลักของกฎหมาย เม่ือเป็นที่ประจักษ์ว่า พื้นที่ใด 
มีผู้อาศัยอยู่ จะต้องมีการสํารวจและกันออก ซึ่งฝ่ายปกครองท้องที่ นายอําเภอจะต้องสํารวจทั้งจํานวน
ประชากร บ้านและที่ดินว่ามีจํานวนเท่าไหร่ จากนั้นต้องกําหนดในแผนที่ให้ชัดเจน ส่งให้กับป่าไม้จังหวัด 
เพื่อส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการกันพื้นที่ที่มีคนอาศัยนั้นออกและจัดทําแนวเขต เพื่อให้คนที่อยู่ในพื้นที ่
ไม่ขยายแนวเขตออกไปอีก และเพื่อกันคนภายนอกเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่า 
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ทั้งนี้ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารตารางสรุป 
ข้อร้องเรียนและความคิดเห็น โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคกลาง ณ จังหวัดกาญจนบุรี (ตามแนบ) 
๘. วิธีการประเมินผล 
             สังเกต       สอบถาม            ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร  

สัมภาษณ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในคร้ังนี้ใช้แบบสํารวจความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๕๓ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 
ชาย ๖๖
หญิง ๓๔
รวม ๑๐๐

 ๒. อายุ    

อายุ ร้อยละ (%) 
น้อยกว่า ๒๐ ปี 
๒๑ – ๓๐ ปี 
๓๑ – ๔๐ ปี 
๔๑ – ๕๐ ปี 
๕๑ – ๖๐ ปี 

มากกว่า ๖๐ ปี 

- 
๑.๙๐ 
๓๐.๒๐ 
๓๐.๒๐ 
๓๒.๑๐ 
๕.๗๐ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศึกษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 

๑.๙ 
๗.๕๐

มัธยมศึกษา ๕.๗๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๑๕.๑๐
ปริญญาตรี ๔๑.๕๐
สูงกว่าปริญญาตรี ๒๘.๓๐
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 ๔. อาชีพหลัก 

อาชีพ ร้อยละ (%) 
ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๖๗.๙๐ 
เกษตรกรรม ๑๘.๙๐ 
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย ๕.๗๐ 
ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป ๓.๘๐ 
อื่น ๆ ๓.๘๐ 

รวม ๑๐๐ 
 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 

อาชีพ ร้อยละ (%) 
วิทยุ/โทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพมิพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันฯ 
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๖๒.๒๖ 
๒๘.๓๐ 
๒๘.๓๐ 
๓๒.๐๗ 
๓.๗๗ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๗๕.๒๖ มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดย

รวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่
ในระดับมาก จํานวน ๖ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๘๓.๘๐ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

๒. ร้อยละ ๘๑.๘๐ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
๓. ร้อยละ ๗๔.๔๐ รับทราบบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา  
๔. ร้อยละ ๗๓.๒๐ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

การแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต  
๕. ร้อยละ ๖๙.๔๐ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด  
๖. ร้อยละ ๖๙ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่ เ ก่ียวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ  

๙. ผลการดําเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้   ๗๐ คน 
 - จํานวนผู้เข้าร่วม ๑๑๗ คน  



๑๑ 
 
 - แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทั่วไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑๑๗ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด 
นายอําเภอ ผู้นาํองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานันและผู้ใหญ่บ้าน  
 ๒. ประชาชนทั่วไป ได้แก่ เกษตรกร และผู้นําชุมชน  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ไทยรัฐ ONB News หนังสือพิมพ์โลคอลนิวส์ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี สวท. กาญจนบุรี NBT Siam Eagle และเหย่ียวภูธร  
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการดําเนินงานของจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งได้ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม 
                  
                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
๑๐. ข้อเสนอแนะ   
 ๑. ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินทํากินแก่ราษฎร การพัฒนาแหล่งน้ําสําหรับการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้ง 
 ๒. ต้องการให้ผลักดันเร่ือง One map 
 ๓. เร่ืองที่ดินของราษฎร ขอให้มีความชัดเจนในด้านเอกสารสิทธิ์ 
 ๔. เอกสารสิทธิ์หรือสิทธิในการครอบครองที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินของหน่วยงานราชการ ทําให้ขอใช้ไฟ
ไม่ได้ จึงขอความช่วยเหลือแนวทางหรือผ่อนผันอนุญาตให้ขอใช้ไฟฟ้าได้ โดยมีหนังสืออนุญาตจากส่วน
ราชการที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ 
 ๕. การจัดการขยะ ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานโดยตรงที่มีอํานาจหน้าที่เบ็ดเสร็จ 
 ๖. ควรให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนให้มากขึ้น เพราะประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่และ
อํานาจของวุฒิสภา 
 
 



๑๒ 
 
 
 ๗. ต้องการแก้ไขพื้นที่ทํากินของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 
 ๘. แก้ไขระเบียบการเข้าออกด่านเจดีย์สามองค์ ให้มีการท่องเที่ยวแบบเข้าออกได้หลายวัน
เช่นเดียวกับด่านพุน้ําร้อน 
  
 

************************* 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคกลาง 

วันศุกร์ท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ณ อาคารภมิูสุวรรณ เขือ่นวชิราลงกรณ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  

----------------------- 
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